



แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗



อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

<http://bohin.org/healthfund.php>

Facebook : กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน

คำนำ

แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เล่มนี้เป็นผลมาจากการดำเนินการตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพแก่คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ในการบริหารจัดการกองทุน และสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการจัดการสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ได้จัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ได้แก่ สาธารณสุขอำเภอสิเกา โรงพยาบาลสิเกา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ่อหิน กลุ่มเยาวชนตำบลบ่อหิน และคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ได้ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดทำแนวทางการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการดำเนินการโครงการด้านสุขภาพของประชาชนในตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ให้มีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพได้มีมติเห็นชอบอนุมัติแผนดำเนินงานดังกล่าว กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพที่ได้กล่าวมาข้างต้นทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าเข้าร่วม โครงการฯ และขอบคุณคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
กันยายน ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑

บทนา ๑

๑. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กำหนดให้ประชาชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในหลายรูปแบบ ทั้งในส่วนของ การเป็นผู้มีสิทธิในการเข้ารับบริการ การบริหารจัดการ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบสิทธิ ได้ร่วมกระบวนการเรียนรู้และ เพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าไปมีส่วนร่วม ในระบบหลักประกันสุขภาพมากขึ้นในอนาคต โดยทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ๔ ด้าน คือ

- ๑) การมีส่วนร่วมในด้านนโยบาย / บริหาร
- ๒) การมีส่วนร่วมในด้านการเงินและงบประมาณ
- ๓) การมีส่วนร่วมในการจัดบริการสุขภาพในชุมชนและท้องถิ่น
- ๔) การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานบริการ

ทั้งนี้ เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๓(๓) มาตรา ๑๘(๘) มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘(๔) และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในระดับพื้นที่นั้น จะทำให้ระบบสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการกระจายอำนาจของประเทศโดยหลักการสำคัญของการมีหลักประกันสุขภาพนั้น เป็นเรื่องของ การเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เป็นสิ่งที่สร้างความภูมิใจแก่ประชาชนและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและต่อเนื่อง การมีสุขภาพที่ดีเป็นสิทธิประการหนึ่งที่มนุษย์พึงมี การให้หลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนเป็นความจำเป็นทางสังคมที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางสังคมของประเทศในการเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์ซึ่งเป็นสมาชิกในสังคม การเข้าใช้บริการสาธารณสุขไม่ควรเป็นเรื่องของการร้องขอและไม่ใช่การซื้อขายแบบธุรกิจ แต่เป็นการที่ประชาชนมารับบริการอันพึงมีพึงได้จากผู้ให้บริการและเรื่องของการเฉลี่ยสุขเฉลี่ยทุกข์กันของสมาชิกในสังคม

จากหลักการสำคัญของการมีหลักประกันสุขภาพและความจำเป็นของการให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพ ทั้งในส่วนของ การเป็นผู้มีสิทธิในการเข้ารับบริการ การบริหารจัดการ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ องค์กรบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จึงได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหินขึ้น เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้รับทราบสิทธิและกระบวนการเรียนรู้ในการเข้ามามีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพที่ดี

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน มีเจตนารมณ์ในการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่แล้ว ยังสนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงบทบาทในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพตนเอง ทั้งนี้ยังส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน สามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง และสร้างกลไกในสังคมที่จะต้องเข้ามาร่วมกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพให้ลุล่วง

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีระบบการจัดข้อมูล การจัดทำแผนงานที่ใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและกำหนดทิศทางการดำเนินงานในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยบริการ ประชาชน และภาคีที่

เกี่ยวข้อง โดยนำแผนสุขภาพชุมชน และแผนที่ยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุน เพื่อพัฒนาให้เกิดสุขภาพของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่าย มีส่วนร่วมรับผิดชอบทั้งในด้านความเป็นเจ้าของการควบคุมกำกับและร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระดับที่สมเหตุสมผล

๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเต็มที่และมีกลไกในการคุ้มครองสิทธิที่เป็นจริง

๓. เพื่อสนับสนุนให้หน่วยบริการระดับปฐมภูมิจัดหน่วยบริการร่วมกันในลักษณะเครือข่ายและให้บริการได้อย่างครอบคลุมกว้างขวาง

๔. เพื่อให้สิทธิประโยชน์หลักและรูปแบบหรือกลไกการจ่ายเงินแก่ผู้ให้บริการจะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน

๕. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

๖. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการสาธารณสุขในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพของหน่วยบริการหรือสถานที่บริการอื่น ๆ หรือสถานบริการทางเลือกต่าง ๆ

๗. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพอย่างน้อยตามชุดสิทธิประโยชน์

๘. เพื่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาพของคนในท้องถิ่นโดยการบริหารจัดการของท้องถิ่น

๙. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดทำแผนงาน

คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหินเป็นคณะทำงานที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนงาน มีหน้าที่ชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสำคัญ และแนวทางในการจัดทำแผนงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อจัดทำโครงการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ขั้นตอนที่ ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

๑) คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน จัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงการหรือกิจกรรม ที่จะนำมาใช้เป็นกรอบการจัดทำแผนงานรวมทั้งกำหนดโครงการ / กิจกรรม ที่จะนำมาเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได้

๒) คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน จัดประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาว่ามีโครงการ / กิจกรรมอะไรบ้างที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาสุขภาพ

ขั้นตอนที่ ๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

๑) การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดทำแผนงาน คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ดำเนินการสำรวจและเก็บรวบรวม ข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดทำแผนงาน ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้ว ยังจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนให้ความเห็น ซึ่งข้อมูลที่จัดทำ ได้แก่ ข้อมูลประชากร อาชีพ การศึกษา เศรษฐกิจ การคมนาคมการสาธารณสุข ภูมิภาค สุขภาพได้อย่างถูกต้อง เพื่อสามารถนำมาวิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ได้เพื่อตอบสนองปัญหาความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่

๒) การวิเคราะห์ข้อมูล คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน จะสรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมานำเสนอที่ประชุมซึ่ง ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมา โดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ เพื่อนำมาคัดเลือกจัดแผนงาน รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญและ แนวทางการพัฒนาสุขภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน การจัดลำดับความสำคัญมีหลายวิธี ตั้งแต่วิธีง่าย ๆ คือ ประชุมตกลงกัน หรืออาจใช้วิธีการลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนเพื่อนำคะแนนมาจัดลำดับความสำคัญ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในตำบลบ่อหิน

ขั้นตอนที่ ๔ การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาของกองทุนหลักประกันสุขภาพหลังจากได้ แนวทางแผนงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาดำเนินการหลังจากทราบภารกิจ แนวทางการพัฒนา ที่กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหินที่จะต้องทำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำรายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาคณะกรรมการบริหารกองทุน หลักประกันสุขภาพพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสุขภาพของตำบล มาจัดทำ รายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัด ความสำเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการ เพื่อให้สามารถนำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายได้ต่อไป

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำร่างแผนดำเนินงานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ จัดทำร่าง แผนดำเนินงาน โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน เพื่อเสนอร่างแผนดำเนินงาน และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และนำไปปรับปรุงแผนงานให้สมบูรณ์ต่อไป เมื่อดำเนินตามขั้นตอนต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้วให้นำร่าง แผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

ขั้นตอนที่ ๗ การอนุมัติและการประกาศใช้แผนดำเนินงานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน สุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหินพิจารณาอนุมัติ ประกาศใช้ และรายงานแผนดำเนินงานให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบต่อไป

แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อำเภอเสนา จังหวัดตรัง

.....

ประเภทที่ ๑ แผนงานสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข

โครงการ/แผนงาน	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	ตัวชี้วัดการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
๑.โครงการรวมพลังชุมชน ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ปี ๒๕๖๗	๑. เพื่อให้มีทีมเฝ้าระวังที่สามารถควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดต่อที่สำคัญในชุมชนได้ ๒. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดต่อที่สำคัญในชุมชน ๓. เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อที่นำโดยแมลงที่สำคัญในชุมชน	๑. ทีมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค จำนวน ๖๓ คน ๒. แกนนำครัวเรือนและผู้นำชุมชน ม.๔ จำนวน ๒๐ คน ๓. แกนนำครัวเรือนและผู้นำชุมชน ม.๕ จำนวน ๒๒ คน ๔. แกนนำครัวเรือนและผู้นำชุมชน ม.๗ จำนวน ๒๐คน	๑. จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค พร้อมทั้งวางแผนระบบการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อของทีมควบคุมโรค ๒. จัดทำกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แกนนำครัวเรือนและผู้นำชุมชน ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ๓. ป้องกัน และควบคุมโรค ติดต่อ	๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของหมู่บ้านมีระบบในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในชุมชนได้ ๒. ร้อยละ ๘๐ ของหลังคาเรือนมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดต่อที่สำคัญในชุมชน ๓. ร้อยละ ๙๐ ของหมู่บ้าน มีค่า HI < ๑๐ และ CI = ๐	พ.ย.๖๖ – ก.ย.๖๗	๑๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๔,๕,๗	รพ.สต. บ้านไร่ออก

ประเภทที่ ๑ แผนงานสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข

โครงการ/แผนงาน	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	ตัวชี้วัดการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
๒. โครงการ มหกรรมสร้าง สุขภาพกาย เสริม สุขภาพใจชะลอวัย ห่างไกลโรค ปี ๒๕๖๗	๑ เพื่อพัฒนา ศักยภาพกลุ่มแกนนำ ชุมชนด้านความรอบ รู้ด้านสุขภาพ ๒. ส่งเสริมให้ ประชาชนพัฒนาขีด ความสามารถในการ ดูแลตนเองอย่าง ยั่งยืน ๓. เพื่อกระตุ้นให้ ประชาชนมีส่วนร่วม ในกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพดี	๑. คณะทำงาน โครงการ ๒. แกนนำชุมชน (อสม./ผู้นำชุมชน/ ผู้นำท้องถิ่น) ๓. ประชาชนกลุ่ม เสี่ยง(โรคเรื้อรัง) ๔. ประชาชนทั่วไป	๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานโครงการเพื่อ กำหนดแนวทางการ ดำเนินงาน มอบหมาย หน้าที่รับผิดชอบ และ ออกแบบประเมินความรอบ รู้ / แบบประเมินความสุข ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ แกนนำชุมชน ๓ จัดอบรมสร้างความรอบรู้ ในการดูแลสุขภาพตนเอง ของประชาชนกลุ่มเสี่ยง ๔ จัดกิจกรรมสร้างสุขภาพ วันรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพดี “ปฏิบัติการสุขภาพ ๓ ด้าน ชะลอวัยห่างไกลโรค” ๕ จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อสรุปผลการสำรวจความ รอบรู้ด้านสุขภาพ ความสุข มวลรวมและสรุปผล โครงการ	๑ กลุ่มแกนนำชุมชนมี ความรอบรู้ด้าน สุขภาพและมีทักษะ การถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่น ได้ร้อยละ ๗๐ ๒ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง มีความรอบรู้ในการ ดูแลสุขภาพตนเอง ร้อยละ ๗๐ ๓ ประชาชนทั่วไปเข้า ร่วมกิจกรรมมหกรรม สุขภาพ ร้อยละ ๘๐	พ.ย. ๖๖ – ก.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๔,๕,๗	รพ.สต.บ้าน ไร่ออก

ประเภทที่ ๑ แผนงานสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข

โครงการ/แผนงาน	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	ตัวชี้วัดการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
๓.โครงการสตรีบ่อหินร่วมกันคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกเชิงรุก	๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพของแกนนำสตรีในการดูแลสุขภาพและการเฝ้าระวังป้องกันโรค ๒. เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ ๓๐-๖๐ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ๓. เพื่อให้สตรีที่มีผลการตรวจผิดปกติได้รับการส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล	๑ กลุ่มแกนนำสตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี จำนวน ๘๒ คน ๒. ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมและโรคมะเร็งปากมดลูกในประชาชนหญิงอายุ ๓๐-๖๐ ปี ๓.หญิงที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการรักษาที่ถูกต้อง	๑.จัดกิจกรรม เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มแกนนำสตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี ๒.ออกหน่วยตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรีอายุ ๓๐-๖๐ปี จำนวน ๘๒ คน	๑.แกนนำสตรีได้รับการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาศักยภาพเรื่องการดูแลสุขภาพและการเฝ้าระวังป้องกันโรคมะเร็งเต้านมและโรคมะเร็งปากมดลูก จำนวน ๘๒ คน ๒.ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนหญิงอายุ ๓๐-๖๐ ปี ได้รับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมและโรคมะเร็งปากมดลูก ๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของสตรีที่มีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและคัดกรองเต้านมผิดปกติได้รับการส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล	พฤศจิกายน ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๔,๕,๗	รพ.สต.บ้านไร่

ประเภทที่ ๑ แผนงานสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข

โครงการ/แผนงาน	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	ตัวชี้วัดการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
๔. โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กอายุ ๖ เดือน - ๕ ปี แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาการสมวัย สูงดี สมส่วนและเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก	๑. เพื่อให้เด็กไทยช่วงอายุ ๖-๑๒ เดือน และ ๓-๕ ปี ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง ๒. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยตามช่วงอายุ เดือน ๑๘ เดือน ๓๐ เดือน ๔๒ เดือน และ ๖๐ เดือน ๓. เพื่อส่งเสริมเด็กอายุ ๖ เดือน-๕ ปี มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วนตามเกณฑ์ ๔. เพื่อให้ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเลี้ยงดูเด็กให้ได้รับโภชนาการครบถ้วน มีพัฒนาการสมวัย และป้องกันภาวะโลหิตจางเพราะขาดธาตุเหล็ก	๑. ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ๖ เดือน - ๕ ปี ๒. เด็ก ๖ เดือน - ๕ ปี ๓. อสม. ในเขต รับผิดชอบ โรงพยาบาลสิเกา หมู่ที่ ๑,๒,๓,๖, ๘,๙ ตำบลบ่อหิน จำนวน ๔๐ คน	๑. สุ่มเจาะเลือดเพื่อประเมินค่าความเข้มข้นเลือด (Hct). ในเด็กอายุ ๖ เดือน-๕ ปี / ให้ความรู้ผู้ปกครอง และจ่ายยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก ๒. ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชิงปฏิบัติการ การตรวจคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการ และส่งเสริมโภชนาการ การเฝ้าระวังโรคโลหิตจางในเด็กแก่ผู้ปกครอง ๓. ติดตามประเมินค่าความเข้มข้นเลือด Hct. หลังจ่ายยา ๑ เดือน ๔. ส่งต่อพบแพทย์ในรายที่พบปัญหาทั้งด้านพัฒนาการ และภาวะโลหิตจาง	๑. ร้อยละของเด็กอายุ ๖ เดือน - ๕ ปี ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจางและได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก ๒. ร้อยละเด็กช่วงอายุ ๙,๑๘,๓๐,๔๒ และ ๖๐ เดือน มีพัฒนาการตามช่วงอายุ ๓. ร้อยละเด็ก ๖ เดือน - ๕ ปี สูงดีและสมส่วน ๔. ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเลี้ยงดูเด็ก ส่งเสริมพัฒนาการ โภชนาการ อย่างครบถ้วน และป้องกันภาวะโลหิตจางเพราะขาดธาตุเหล็ก	มี.ค- พ.ค.๖๗	๑๐,๐๐๐ บาท	หมู่ที่ ๑,๒,๓,๖, ๘,๙	นางสาว ทราญทิพย์ เพ็งสุขศรี โรงพยาบาลสิเกา (กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม)

ประเภทที่ ๑ แผนงานสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข

โครงการ/แผนงาน	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	ตัวชี้วัดการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
๕.โครงการลูกน้อย สดใส พ่อแม่สุขใจ	๑.เพื่อให้เด็กปฐมวัย ๒-๕ ปี มีความฉลาดทางด้าน อารมณ์อยู่ในระดับเกณฑ์ ปกติขึ้นไป ๒.เพื่อให้ผู้ปกครองเด็ก ปฐมวัย ๒-๕ ปี มีความรู้ การเลี้ยงดูและโภชนาการ ส่งเสริมทักษะความฉลาด ทางด้านอารมณ์ให้แก่บุตร หลานได้	ผู้ปกครองเด็ก ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ใน เขตพื้นที่ รับผิดชอบ โรงพยาบาลสิ เกา จำนวน ๕๕ คน	๑.อบรมให้ความรู้การเลี้ยงดู และโภชนาการส่งเสริมความ ฉลาดทางด้านอารมณ์แก่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย๒-๕ ปี ๒.การส่งเสริมความฉลาด ทางด้านอารมณ์ด้วยงาน ศิลปะ ๓.การส่งเสริมความฉลาด ทางด้านอารมณ์ด้วยกิจกรรม การเล่นหยรษา	๑. ร้อยละ ๗๐ ของ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยมี ความรู้การเลี้ยงดูและ โภชนาการส่งเสริมทักษะ ความฉลาดทางด้านอารมณ์ ๒. ร้อยละ ๘๕ ของเด็ก ปฐมวัย ๒-๕ ปี มีความฉลาด ทางด้านอารมณ์อยู่ในระดับ เกณฑ์ปกติขึ้นไป	เม.ย. - ส.ค.๖๗	๘,๐๐๐	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ใน เขตพื้นที่	น.ส.สมฤดี สิทธิการ โรงพยาบาล สิเกา (กลุ่มงาน บริการด้าน ปฐมภูมิและ องค์กรร่วม)
๖.โครงการอบรม นักเรียนแกนนำ ด้านสุขภาพ ปี ๒๕๖๗	๑.เพื่อให้นักเรียนแกนนำ ด้านสุขภาพมีความรู้ และ ทักษะในการดูแลสุขภาพ ของตนเอง และสามารถ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ๒.เพื่อให้นักเรียนแกนนำ ด้านสุขภาพเป็นแบบอย่าง เรื่องการดูแลสุขภาพ ๓.เพื่อให้นักเรียนแกนนำ ด้านสุขภาพสามารถดูแล และเฝ้าระวังสุขภาพของ เพื่อนนักเรียนในโรงเรียน	นักเรียนชั้น ป.๕ และ ป.๖ โรงเรียนบ้าน พรุจูด จำนวน ๒๐ คน โรงเรียนบ้านด ุหน จำนวน ๒๐ คน และ โรงเรียนบ้าน หัวหิน จำนวน ๒๐ คน รวมทั้งหมด ๖๐ คน	กิจกรรมที่ ๑ อบรมให้ความรู้การดูแล สุขภาพ ฝึกทักษะ การตรวจ สุขภาพ ๑๐ ท่า การ ประเมินภาวะโภชนาการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเฝ้าระวังโรคติดต่อ กิจกรรมที่ ๒ ติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานของนักเรียนแกน นำด้านสุขภาพในโรงเรียน	- ร้อยละ ๗๐ ของแกนนำ นักเรียน มีทักษะในการดูแล และเฝ้าระวังสุขภาพของ เพื่อนนักเรียนในโรงเรียนได้ - ร้อยละ ๗๐ ของแกนนำ นักเรียนสามารถปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างในการดูแล สุขภาพได้ - ร้อยละ ๗๐ ของนักเรียน แกนนำด้านสุขภาพ มี ความรู้และทักษะในการ ดูแลสุขภาพ	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๗,๐๐๐	ร.ร.บ้านพรุจูด ร.ร.บ้านดุน ร.ร.บ้านหัว หิน	นายทัตพงศ์ ชูจันทร์ โรงพยาบาล สิเกา (กลุ่มงาน บริการด้าน ปฐมภูมิและ องค์กรร่วม)

ประเภทที่ ๑ แผนงานสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข

โครงการ/แผนงาน	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	ตัวชี้วัดการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
๗.โครงการวัยเรียน วัยใส ใสใจสุขภาพจิต	๑. เพื่อให้เด็ก นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และ ทักษะในการดูแล สุขภาพจิตตนเอง อย่างเหมาะสม ๒. เพื่อให้เด็ก นักเรียนได้รับการคัด กรองสุขภาพจิต และ ได้รับการส่งต่อในราย ที่มีความเสี่ยงด้าน พฤติกรรมและ อารมณ์ ๓. เพื่อให้เด็ก นักเรียนมีความฉลาด ทางอารมณ์ (Emotional Quotient : EQ) อยู่ ในระดับเกณฑ์ปกติ ขึ้นไป	นักเรียน ระดับชั้น ป.๔, ป.๕ และ ป.๖ จำนวน ๖๐ คน โรงเรียน ระดับประถม ศึกษาในเขต รับผิดชอบของ โรงพยาบาลสิ เกา (โรงเรียน บ้านดุน, โรงเรียนบ้าน หัวหิน,โรงเรียน บ้านพรุจูด)	กิจกรรมที่ ๑ คัดกรอง เด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหา สุขภาพจิตด้านพฤติกรรม และอารมณ์ กิจกรรมที่ ๒ ประเมิน ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient : EQ) ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ที่ ๓ อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะใน การดูแลสุขภาพจิตตนเอง แก่เด็กนักเรียน กิจกรรมที่ ๔ ประเมิน ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient : EQ) หลังเข้าร่วมกิจกรรม	๑. ร้อยละ ๘๐ ของเด็กนักเรียนมี ความรู้ความเข้าใจ และทักษะใน การดูแลสุขภาพจิตตนเอง ๒. ร้อยละ ๘๐ ของเด็กนักเรียน ได้รับการคัดกรองสุขภาพจิตและ ส่งต่อในรายที่มีความเสี่ยงด้าน พฤติกรรมและอารมณ์ ๓. ร้อยละ ๗๐ ของนักเรียนมีความ ฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient : EQ) อยู่ในระดับเกณฑ์ ปกติขึ้นไป	เม.ย. – ส.ค.๖๗	๗,๕๐๐	โรงเรียน ประถม ศึกษาในเขต อบต.บ่อหิน	น.ส.สมฤดี สิทธิการ โรงพยาบาล สิเกา (กลุ่มงาน บริการด้าน ปฐมภูมิและ องค์รวม)

ประเภทที่ ๑ แผนงานสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข

โครงการ/แผนงาน	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	ตัวชี้วัดการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
๘.โครงการวัยใส รัก ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด โรคเอดส์และ โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑.เพื่อให้เยาวชนแกนนำ มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องยาเสพติด โรคเอดส์ เพศศึกษา และการ ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ๒.เพื่อให้เยาวชนแกนนำ สามารถให้คำปรึกษาแก่ เพื่อนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ๓.เพื่อให้ผู้ปกครองแกน นำมีความรู้และทักษะ สามารถปรับทัศนคติต่อ การสื่อสารทางเพศของ วัยรุ่นไปในทางที่ดี	เยาวชนแกนนำ จำนวน ๕๐ คน ผู้ปกครอง จำนวน ๕๐ คน	กิจกรรมที่ ๑ ให้ความรู้ และฝึกทักษะเยาวชนแกน นำ กิจกรรมที่ ๒ จัด กระบวนการเรียนรู้ให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง เรื่องเพศคุย ได้ในครอบครัว	ร้อยละ ๙๐ ของเยาวชน แกนนำมีความรู้ความ เข้าใจเรื่องยาเสพติด โรค เอดส์ เพศศึกษา และ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน ควรเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๙๐ ของเยาวชน แกนนำสามารถให้ คำปรึกษาแก่เพื่อนได้ อย่างถูกต้อง เหมาะสม ร้อยละ ๙๐ ของ ผู้ปกครองแกนนำมี ความรู้และทักษะ สามารถปรับทัศนคติต่อ การสื่อสารทางเพศของ วัยรุ่นไปในทางที่ดี	ก.ค.- ก.ย. ๖๗	๒๕,๐๐๐ บาท	โรงเรียนสิเกา ประชาผดุงวิทย์	นางพัสดรา ภรณ์ ดวงดาว โรงพยาบาล สิเกา (กลุ่มงาน บริการด้าน ปฐมภูมิและ องค์กรรวม)

ประเภทที่ ๑ แผนงานสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข

โครงการ/แผนงาน	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	ตัวชี้วัดการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
๙.โครงการ เฝ้าระวัง-ควบคุม โรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง	๑. เพื่อให้ประชากร อายุ ๓๕ ปีขึ้นไปได้รับการ ตรวจคัดกรอง ความเสี่ยง โรคเบาหวานและความ ดันโลหิตสูงและได้รับ ความรู้ในการจัดการ สุขภาพหรือการดูแล สุขภาพตนเอง ๒. เพื่อให้ประชากร กลุ่มเสี่ยงได้รับการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพเพื่อการป้องกัน โรคเบาหวานและโรค ความดันโลหิตสูงอย่าง ถูกต้อง ๓. เพื่อให้ผู้ป่วย โรคเบาหวานและโรค ความดันโลหิตสูงมี ความรู้พฤติกรรม บริโภคอาหาร	- ประชากรกลุ่มอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป - ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อ โรคเบาหวานและโรค ความดันโลหิตสูง -ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิต สูงที่ไม่สามารถควบคุม ระดับน้ำตาลในเลือด และระดับความดัน โลหิตสูง	<u>กิจกรรมที่ ๑</u> กิจกรรม ตรวจคัดกรอง โรคเบาหวานและโรค ความดันโลหิตสูงใน ประชากรกลุ่มอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไป <u>กิจกรรมที่ ๒</u> กิจกรรมปรับเปลี่ยน พฤติกรรมในประชากรกลุ่ม เสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง <u>กิจกรรมที่ ๓</u> กิจกรรม สร้างสุขภาพห่างไกล ภาวะแทรกซ้อน โรคเบาหวานและโรค ความดันโลหิตสูง	-ร้อยละ ๙๐ ของ ประชากรอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไปได้รับการคัด กรองโรคเบาหวาน โรค ความดันโลหิตสูง -ร้อยละ ๔๐ของผู้ป่วย ความดันโลหิตสูง สามารถควบคุมระดับ ความดันโลหิตได้ -ร้อยละ ๔๐ ของผู้ป่วย เบาหวานสามารถ ควบคุมระดับน้ำตาลใน เลือดได้	ต.ค. ๖๖ -เม.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐ บาท	หมู่ที่ ๑,๒,๓, ๖,๘,๙	กนกกาญจน์ ช่วงแก้ว โรงพยาบาล สีเกา (กลุ่มงาน บริการด้าน ปฐมภูมิและ องค์กรวม)

ประเภทที่ ๑ แผนงานสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข

โครงการ/แผนงาน	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	ตัวชี้วัดการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
๑๐.โครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งเต้านม	๑เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกและโรคมะเร็งเต้านม ๒เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ ๓๐-๖๐ ปี ได้รับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก ๓เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ ๓๐-๗๐ ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ๔เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่มีผลตรวจคัดกรองผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง	สตรีกลุ่มอายุ ๓๐-๗๐ ปี หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๖, ๘ และ ๙ ตำบลบ่อหิน อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง จำนวน ๘๐ คน	- อบรมให้ความรู้ เรื่อง อนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม - สาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเองพร้อมแนะนำการบันทึกข้อมูลการตรวจในสมุดประจำตัว เป็นประจำ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง - จัดบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (HPV DNA TEST)ด้วยตนเอง	ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ผ่านเกณฑ์เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกและโรคมะเร็งเต้านม ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่มีผลผิดปกติหรือสงสัยได้รับการส่งต่อเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง ร้อยละ ๙๐ ของสตรี อายุ ๓๐-๗๐ ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ร้อยละ ๔๐ ของสตรี อายุ ๓๐-๖๐ ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	ม.ค.- ก.ย.๖๗	๑๐,๐๐๐ บาท	หมู่ที่ ๑,๒,๓, ๖,๘,๙	กนกกาญจน์ ช่วงแก้ว โรงพยาบาลสีเกา (กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม)

ประเภทที่ ๑ แผนงานสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข

โครงการ/แผนงาน	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	ตัวชี้วัดการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
๑๑.โครงการค้นหา ป้องกันและควบคุม วัณโรคในชุมชน ตำบลบ่อหิน	๑ เพื่อให้อสม.แกน นำมีความรู้ความ เข้าใจเรื่องวัณโรค ๒ เพื่อให้อสม.แกน นำ มีทักษะที่ถูกต้อง ในการคัดกรอง ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง สามารถตั้งคำถาม/ ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยวัณ โรคและญาติได้อย่าง ถูกต้องและเหมาะสม ๓ เพื่อให้กลุ่มเสี่ยง เป้าหมายในชุมชน ได้รับการคัดกรอง วัณโรคและได้รับการ ส่งต่อในรายที่มี อาการสงสัย	-แกนนำ อสม. -ผู้สูงอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป ไปที่มีโรคร่วม(เบา หวาน,ปอดอุดกั้น เรื้อรัง,ไตรระยะที่๔,๕) -ผู้สัมผัสร่วมบ้านกับ ผู้ป่วยวัณโรคในปอด ที่ขึ้นทะเบียนปีงบประมาณ ๖๕-๖๗ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๖,๘ ,๙ ๓.บ่อหิน	๑.กิจกรรมอบรม อสม. โดย การบรรยาย เนื้อหา ประกอบด้วย -ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรค -ยาที่ใช้ในการรักษาวัณโรค และอาการข้างเคียง -แนวทางการเยี่ยมบ้านและ การกำกับการกินยา -แนวทางคัดกรองวัณโรคใน กลุ่มเสี่ยงเป้าหมายและการส่ง ต่อ ๒.กิจกรรมฝึกปฏิบัติการ ถาม-ตอบ เกี่ยวกับวัณโรค จากผู้ป่วยและญาติเมื่อลง เยี่ยมบ้าน ๓.กิจกรรมคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ป้องกัน และควบคุมวัณโรคใน ชุมชน ตำบลบ่อหิน ตามแผน	ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่ม เสี่ยงเป้าหมายในชุมชน ได้รับการคัดกรองวัณ โรคและได้รับการส่งต่อ ในรายที่มีอาการสงสัย ร้อยละ ๙๐ ของอสม. แกนนำที่ได้รับการ อบรมมีทักษะที่ถูกต้อง ในการคัดกรองผู้สัมผัส เสี่ยงสูง สามารถตั้ง คำถาม/ให้ข้อมูลแก่ ผู้ป่วยวัณโรคและญาติ ได้อย่างถูกต้องและ เหมาะสม ร้อยละ ๙๐ ของอสม. แกนนำที่รับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องวัณโรคเพิ่มขึ้น	ม.ค.- ก.ย.๖๗	๑๐,๐๐๐ บาท	หมู่ที่ ๑,๒,๓, ๖,๘,๙	นางพัสดรา ภรณ์ ดวงดาว โรงพยาบาล สิเกา(กลุ่ม งานบริการ ด้านปฐมภูมิ และองค์ รวม)

ประเภทที่ ๑ แผนงานสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข

โครงการ/แผนงาน	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	ตัวชี้วัดการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
๑๒.โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ	๑. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ วางแผนการดูแลที่เหมาะสมและตรงกับปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ ๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลรักษา กลุ่มอาการสูงอายุ (Geriatric syndromes) และปัญหาสุขภาพที่สำคัญอย่างเหมาะสมหลังจากที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ๓. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการบริการส่งเสริมสุขภาพ แบบองค์รวม ป้องกันหรือลดการเกิดภาวะพึ่งพิงในผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป หมู่ที่๑,๒,๓,๖,๘,๙ ตำบลบ่อหิน	<u>กิจกรรมที่ ๑</u> ประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในผู้สูงอายุ <u>กิจกรรมที่ ๒</u> ตรวจคัดกรองสุขภาพ ปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ คัดกรองกลุ่มอาการสูงอายุ (Geriatric syndromes) และส่งต่อผู้สูงอายุรายที่มีปัญหาสุขภาพ พบแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับการประเมินและแก้ไขปัญหา	๑. ร้อยละ ๘๐ ของผู้สูงอายุในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพตามเกณฑ์ ๒. ร้อยละ ๓๐ ของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็น (Geriatric Syndromes) ได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ๓. ร้อยละ ๑๐ ของประชากรผู้สูงอายุ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	พ.ย.๖๖ –เม.ย.๖๗	๑๕,๐๐๐ บาท	หมู่ที่ ๑,๒,๓,๖,๘,๙	นายวิสุทธิ์ สุวรรณวร โรงพยาบาล สীগา (กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม)

ประเภทที่ ๑ แผนงานสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข

โครงการ/แผนงาน	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	ตัวชี้วัดการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
๑๓.โครงการดูแลผู้ พิการ ผู้สูงวัย ตติ บ้าน/ตติเตียยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ	๑. เพื่อผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ตติบ้าน-ตติเตีย ได้รับบริการส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค ดูแลรักษา และฟื้นฟู ที่ มีประสิทธิภาพ สามารถดูแลตนเอง สามารถดำเนิน ชีวิตประจำวันได้ อย่าง เหมาะสมและมี พฤติกรรมสุขภาพที่ เหมาะสมตามศักยภาพ ๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุ/ผู้ พิการ ตติบ้าน-ตติเตีย มีความรู้การนำ สมุนไพรรักษาตัวมาใช้ให้ เกิดประโยชน์ในการ ดูแลสุขภาพ ๓. เพื่อให้ผู้สูงอายุ/ผู้ พิการ ตติบ้าน-ตติเตีย และผู้ดูแลมีความรู้ เรื่องการดูแลสุขภาพ จิตใจ	๑. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตติบ้าน-ตติเตีย ๒. ผู้ดูแลคนพิการ/ ตติบ้าน-ตติเตีย ๓. อสม.หมู่ที่ ๑,๒,๓,๖,๘,๙ตำบล บ่อหิน	กิจกรรมที่ ๑ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประเด็นปัญหา สุขภาพของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ตติบ้าน-ตติเตียระหว่าง ผู้ดูแลกับ อสม. กิจกรรมที่ ๒ พัฒนา ศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุและ ผู้พิการ/อสม. ๔ ด้าน กิจกรรมที่ ๓ อบรมให้ ความรู้ส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ตติบ้าน- ตติเตียด้วยการฟื้นฟู สุขภาพกาย สุขภาพจิต และ เรียนรู้การนำสมุนไพรรักษา ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน การดูแลสุขภาพ กิจกรรมที่ ๔ เยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ตติบ้าน- ตติเตียเพื่อประเมิน สุขภาพจิต ๒Q+ และมอบ อาหารเสริมสูตรครบถ้วนแก่ ผู้พิการ	๑. ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ตติ บ้าน-ตติเตีย ได้การ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ดูแลรักษา และฟื้นฟู ที่มี ประสิทธิภาพเหมาะสม และตรงกับสภาพ ปัญหาของผู้สูงอายุ ๒. ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้ดูแล/อสม. สามารถ ประเมินความสามารถ ในการทำกิจวัตร ประจำวัน ตามแบบคัด กรอง ADLได้ ๓. ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ตติ บ้าน-ตติเตีย/ผู้ดูแล ได้รับการประเมิน สุขภาพจิต ๒Q,๙Q	พ.ย.๖๖ – มิ.ย.๖๗	๑๐,๘๐๐ บาท		นายวิสุทธิ สุวรรณ น.ส.ณิชพัชร์ วรโกศลธนพนธ์ โรงพยาบาลสิ เกา (กลุ่มงานบริการ ด้านปฐมภูมิ และองค์กรวม)

ประเภทที่ ๑ แผนงานสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข

โครงการ/แผนงาน	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	ตัวชี้วัดการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
๑๔. โครงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางใจในชุมชนบ่อหิน	๑. เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงและผู้ดูแลมีความรู้เรื่องปัญหาสุขภาพจิต กลุ่มโรคจิตเวชและสารเสพติดในชุมชน ๒. เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงและผู้ดูแลมีความรู้และทักษะในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางใจ	ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยเรื้อรัง, ผู้พิการ, ผู้ดูแลหมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๖, ๘, ๙ ตำบลบ่อหิน	๑. ให้ความรู้ปัญหาสุขภาพจิต กลุ่มโรคทางจิตเวชและสารเสพติด ๒. กิจกรรมเริ่มสร้างความแข็งแกร่งทางใจ	๑. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องปัญหาสุขภาพจิต กลุ่มโรคจิตเวชและสารเสพติดในชุมชน ๒. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองและติดตามเข้าสู่การบำบัดรักษา	ม.ค - ก.ย. ๖๗	๑๐,๐๐๐ บาท	๑, ๒, ๓, ๖, ๘, ๙ ตำบลบ่อหิน	นางมุกดา เพชรแก้ว โรงพยาบาล สิเกา (กลุ่มงานบริการ ด้านปฐมภูมิ และองค์รวม)
๑๕. โครงการปฏิบัติตัวอย่างไร ห่างไกลโรคอุจจาระร่วง	๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องโรคอุจจาระร่วงและวิธีป้องกันโรค ๒. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีพฤติกรรมป้องกันโรคอุจจาระร่วงและการล้างมือ ที่ถูกต้อง	ประชาชนในชุมชน หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๖, ๘ และ ๙ จำนวน ๘๐ คน	๑. กิจกรรมกลุ่มแบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคอุจจาระร่วง ๒. กิจกรรมสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วง	๑ ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในชุมชนมีพฤติกรรมป้องกันโรคอุจจาระร่วง และการล้างมือ ที่ถูกต้อง ๒ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องโรคอุจจาระร่วง และวิธีป้องกันโรค	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๖,๐๐๐ บาท	หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๖, ๘, ๙	นางสาวณัฐศิริ พุดเพราะ โรงพยาบาล สิเกา (กลุ่มงานบริการ ด้านปฐมภูมิ และองค์รวม)

ประเภทที่ ๑ แผนงานสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข

โครงการ/แผนงาน	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	ตัวชี้วัดการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
๑๖.โครงการชาวตำบล บ่อหินร่วมใจจัดยุ้งตัว ร้าย ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๑.เพื่อสร้างความ ตระหนักและการ รับรู้ให้แก่ประชาชน ในการร่วมกันจัดการ สิ่งแวดล้อม ที่ส่งผล ต่อการป้องกันและ ควบคุมโรค ไข้เลือดออก ๒.เพื่อลดความชุก ของลูกน้ำยุงลาย ที่มี ผลต่อการควบคุม และป้องกันโรค ไข้เลือดออก	ประชาชน /อสม./ ผู้นำชุมชน หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๖, ๘ และ ๙ เขต อบต.บ่อหิน จำนวน ๘๐ คน	๑.จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วง และ สุขลักษณะที่ดีในการ ป้องกันโรคอุจจาระร่วง - สาธิตการล้างมือที่ ถูกต้อง ๗ขั้นตอน - กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้การปรับเปลี่ยน พฤติกรรม และเผ่าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค อุจจาระร่วง - สาธิตการทำน้ำเกลือแร่ ดื่มเองที่บ้าน	๑.ร้อยละ ๙๐ ของ ครัวเรือนในชุมชน เข้า ร่วมกิจกรรมทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลายบริเวณที่พักอาศัย ๒.ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ทุกชุมชนผ่านเกณฑ์ (HI≤๑๐ ,CI=๐)	ม.ค.- ก.ย.๒๕๖๗	๑๕,๐๐๐ บาท	หมู่ที่ ๑,๒,๓,๖,๘ ,๙ ต.บ่อหิน	นางสาวณัฐศิริ พุดเพราะ โรงพยาบาล สิเกา (กลุ่มงานบริการ ด้านปฐมภูมิ และองค์กรวม)

ประเภทที่ ๑ แผนงานสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข

โครงการ/แผนงาน	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	ตัวชี้วัดการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
๑๗.โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิมตำบลบ่อหิน	-เพื่อให้เด็กและเยาวชนมุสลิมได้รับการความรู้ตามหลักศาสนาอิสลามและได้รับการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย	เด็กและเยาวชนและผู้ปกครองบ้านดงหุ่น บ้านโตะบัน และบ้านปากคลอง หมู่ที่ ๓,๘,๙ ต.บ่อหิน	๑.การให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวตามหลักศาสนาอิสลาม และการให้ความรู้เรื่องการดูแลหลังทำหัตถการเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ๒.การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม	๑.ร้อยละของเด็กและเยาวชนมุสลิมได้ร่วมพิธีเข้าสู่นัดขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ ๒.ร้อยละของผู้ปกครองมีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพบุตรหลานหลังการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศและด้านสุขอนามัยเพิ่มขึ้น	ม.ค.- ก.ย.๖๗	๒๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๓, ๘ ,๙	โรงพยาบาล สิเกา

แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

.....

ประเภทที่ ๒ แผนงานสนับสนุนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน หน่วยงานอื่น

โครงการ/แผนงาน	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	ตัวชี้วัดการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
๑.โครงการสร้าง แกนนำการออก กำลังกายในชุมชน ปี ๒๕๖๗	๑ แกนนำการออกกำลังกายมีความรู้ความเข้าใจ ในการออกกำลังกาย ด้วย บาสโลบ ที่เหมาะสมกับวัย และสามารถนำไปปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้อง ๒ เพื่อให้แกนนำการออก กำลังกายด้วยบาสโลบมี ส่วนร่วมในการดูแล สุขภาพของตนเอง ๓ แกนนำการออกกำลังกาย มีค่าดัชนีมวลกาย ลดลง	แกนนำการออก กำลังกาย จำนวน ๔๐ คน	กิจกรรมที่ ๑ อบรมให้ความรู้ การออกกำลังกายโดย บาสโลบและฝึกทำการออก กำลังกาย ในประชาชน ๑๕ – ๕๙ ปี จำนวน ๔๐ คน กิจกรรมที่ ๒ ฝึกการออก กำลังกายด้วยบาสโลบ กิจกรรมที่ ๓ สมุดบันทึกค่า ดัชนีมวลกาย	๑.ร้อยละ ๘๐ ของแกนนำ การออกกำลังกาย มีค่า ดัชนีมวลกายลดลง ๒.มีแกนนำการออกกำลังกาย ประจำหมู่บ้าน ๓.ร้อยละ ๗๐ ของ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการออก กำลังกายเพิ่มขึ้น และ สามารถนำไปปฏิบัติได้ อย่างถูกต้อง	เม.ย.- ก.ย.๖๗	๘,๐๐๐	บ้านบ่อหิน	ชมรม อาสาสมัคร สาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้าน บ่อหิน

ประเภทที่ ๒ แผนงานสนับสนุนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน หน่วยงานอื่น

โครงการ/แผนงาน	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	ตัวชี้วัดการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
๒.โครงการชัชชัชกาย สบายชีวี พากายา ไกลโรค	๑.เพื่อพัฒนาชมรม ออกกำลังกายใน ชุมชน ๒.กลุ่มเสี่ยงโรคอ้วน และสมาชิกในชมรมมี ดัชนีมวลกายลดลง ๓.เพื่อลดอัตราการ เกิดผู้ป่วย โรคเบาหวาน /ความ ดันโลหิตสูง รายใหม่ปี ๖๗	ประชาชนในชุมชน หมู่ที่ ๒ บ้านพรุจูด -สมาชิกเก่า -สมาชิกใหม่ (ประชาชนที่เป็น กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน/ ความดันโลหิตสูง หลังตรวจคัดกรอง ประจำปี๖๗)	๑.ชี้แจงการดำเนินโครงการ ชัชชัชกาย สบายชีวี พากายา ไกลโรค ๒.อบรมให้ความรู้เรื่องการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้ หลัก ๓ อ. ๒ ส.แก่ผู้เข้าร่วม โครงการ ๓.จัดกิจกรรมเต้นบาสโลบ สาธิตการเดินให้ผู้เข้าร่วม โครงการดู และนัดสมาชิกใน ชมรมมาร่วมกิจกรรมอย่าง น้อยสัปดาห์ละ ๕ ครั้ง ๔.ติดตามประเมินภาวะ สุขภาพผู้เข้าร่วมโครงการ - ชั่งน้ำหนัก - วัดส่วนสูง - วัดรอบเอว - คำนวณค่าดัชนีมวลกาย	๑.ชมรมออกกำลังกายหมู่ ที่๒ บ้านพรุจูด(เต้น บาสโลบ) มีสมาชิกใน ชมรมเพิ่มขึ้นร้อยละ๖๐ ๒.สมาชิกในชมรมออก กำลังกายหมู่ที่๒ บ้านพรุ จูด(เต้นบาสโลบ) มีรอบ เอวที่ลดลง ๓.ร้อยละ ๙๐ ของกลุ่ม เสี่ยงโรคเบาหวาน /ความ ดันโลหิตสูงสามารถ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ดี ไม่ต้องเป็นผู้ป่วยรายใหม่	ม.ค. -ก.ย.๖๗	๙,๐๐๐	บ้านพรุจูด	ชมรม อาสาสมัคร สาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้าน พรุจูด

ประเภทที่ ๒ แผนงานสนับสนุนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน หน่วยงานอื่น

โครงการ/แผนงาน	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	ตัวชี้วัดการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
๓.โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้หลักธรรมคำสอนทางศาสนาอิสลาม	- เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุได้ใช้หลักธรรมทางศาสนาในการดูแลสุขภาพ - หลักการปฏิบัติตามหลักศาสนา	- ผู้สูงอายุในหมู่ที่ ๓ บ้านดุกุหน	- จัดอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้หลักธรรมคำสอนทางศาสนา - ส่งเสริมความรู้การปฏิบัติตัวตามหลักศาสนาอิสลามในเดือนรอมฎอน	- ร้อยละ ๘๐ ของผู้สูงอายุมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดี	เม.ย.- ก.ย.๖๗	๑๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓ บ้านดุกุหน	ชมรม อาสาสมัคร สาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านดุกุ หน
๔. โครงการเสริมพลังประชาชน ในการคัดกรองและป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรค เบาหวาน	๑. เพื่อให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ๒. เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการคัดกรองสุขภาพและพบความผิดปกติ ได้รับการส่งต่อเพื่อตรวจวินิจฉัยยืนยันและรับการรักษาอย่างถูกต้อง	ประชากรในชุมชนหมู่ที่ ๔ บ้านไสแต่นวา -กลุ่มอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป จำนวน ๕๐๑ คน	๑.อบรมความรู้ทักษะการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง (โดยเจ้าหน้าที่) แก่ อสม./แกนนำสุขภาพ จำนวน ๓๐ คน ๒.ตรวจการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ประชากร ๓๕ ปีขึ้นไป (หมู่ที่ ๔ บ้านไสแต่นวา จำนวน ๕๐๑ คน)	๑.ร้อยละ ๘๐ ของประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ๒.ร้อยละ ๑๐๐ ประชากรกลุ่มผู้ที่สงสัยเป็นโรคได้รับการส่งต่อเพื่อตรวจยืนยันและรับการรักษา	พฤศจิกายน ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ บ้านไสแต่นวา	ชมรม อสม. ม.๔ บ้านไสแต่นวา

ประเภทที่ ๒ แผนงานสนับสนุนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน หน่วยงานอื่น

โครงการ/แผนงาน	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	ตัวชี้วัดการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
๕. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน หมู่ที่ ๔ บ้านไสตันวา ปี ๒๕๖๗	๑. เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีการออกกำลังกายและมีความรู้ความเข้าใจในการออกกำลังกาย โดยใช้หลัก ๓ สุข สุข ภาย สุขใจ สุขภาพดี ๒. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีการออกกำลังกายและมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง	ประชาชนในชุมชนหมู่ที่ ๔ บ้านไสตันวา จำนวน ๕๕ คน	๑. ชี้แจงการดำเนินการจัดกิจกรรมออกกำลังกายในชุมชน ๒. ประเมินภาวะสุขภาพผู้เข้าร่วมโครงการ ๓. ให้ความรู้ เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้หลัก ๓ อ. ๒ ส.แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ความรู้ เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการออกกำลังกาย และการป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย ๔. จัดกิจกรรมเดินบาสโลบ สาธิตการเดินให้ผู้เข้าร่วมโครงการ และนัดสมาชิกมาร่วมกิจกรรมอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง	-ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ มีรอบเอวลดลง -ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการออกกำลังกายเพิ่มขึ้น และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	พ.ย. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ บ้านไสตันวา	ชมรม อสม. หมู่ที่ ๔ บ้านไสตันวา

ประเภทที่ ๒ แผนงานสนับสนุนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน หน่วยงานอื่น

โครงการ/แผนงาน	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	ตัวชี้วัดการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
๖. โครงการเสริมพลังประชาชน ในการคัดกรองและป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน	๑. เพื่อให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ๒. เพื่อให้ผู้ที่สงสัยเป็นโรคได้รับการส่งต่อเพื่อตรวจยืนยันและรับการรักษา	ประชากรในชุมชนหมู่ที่ ๕ บ้านไร่ออก -กลุ่มอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป จำนวน ๖๒๖ คน	๑.อบรมความรู้ทักษะการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและ โรคความดันโลหิตสูง (โดยเจ้าหน้าที่) แก่ อสม./แกนนำสุขภาพ จำนวน ๒๖ คน ๒.ตรวจการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและ โรคความดันโลหิตสูงประชากร ๓๕ ปีขึ้นไป (หมู่ที่ ๕ บ้านไร่ออก จำนวน ๖๒๖ คน)	๑.ร้อยละ ๙๐ ของประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ๒.ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนกลุ่มผู้ที่สงสัยเป็นโรคได้รับการส่งต่อเพื่อตรวจยืนยันและรับการรักษา	พ.ย.๖๖ – ก.ย.๖๗	๑๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ บ้านไร่ออก	ชมรม อสม. ม.๕ บ้านไร่ออก
๗. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน หมู่ที่ ๕ บ้านไร่ออก ปี ๒๕๖๗	๑. เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีการออกกำลังกายและมีความรู้ความเข้าใจในการออกกำลังกาย โดยใช้หลัก ๓ สุข สุขกาย สุขใจ สุขภาพดี ๒. เพื่อให้ประชาชนในชุมชน มีการออกกำลังกาย และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง	ประชาชนในชุมชนหมู่ที่ ๕ บ้านไร่ออก จำนวน ๕๕ คน	๑. ชี้แจงการดำเนินการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายในชุมชน ๒.ประเมินภาวะสุขภาพผู้เข้าร่วมโครงการ ๓.ให้ความรู้ เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้หลัก ๓ อ. ๒ ส. ให้ความรู้ เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการออกกำลังกาย และการป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย ๔.จัดกิจกรรมเดินบาสโลบ สาธิตการเดินให้ผู้เข้าร่วมโครงการ และนัดสมาชิกมาร่วมกิจกรรมอย่างน้อย สัปดาห์ละ ๓ ครั้ง	-ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ มีรอบเอวลดลง -ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ เข้าใจในการออกกำลังกาย เพิ่มขึ้น และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	พฤศจิกายน ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ บ้านไร่ออก	ชมรม อสม. หมู่ที่ ๕ บ้านไร่ออก

ประเภทที่ ๒ แผนงานสนับสนุนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน หน่วยงานอื่น

โครงการ/แผนงาน	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	ตัวชี้วัดการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
๘.โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกาย สบายชีวี ด้วยวิธีบาสโลบ ม.๖ บ้านหัวหิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑.เพื่อพัฒนาชมรมบาสโลบชุมชนบ้านหัวหิน ๒.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานที่มีความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานมีค่าความดันโลหิตและระดับน้ำตาลปลายนิ้วอยู่ในระดับค่าปกติ ๓.เพื่อให้สมาชิกในชมรมมีค่าดัชนีมวลกายตามเกณฑ์มาตรฐาน	๑.กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และประชาชนผู้สนใจ จำนวน ๔๐ คน	๑ ประชาสัมพันธ์โครงการ ๒.อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับแต่ละช่วงอายุและสาธิต -เปิดรับสมัครสมาชิกเพิ่มเพื่อเข้าร่วมโครงการ -ประเมินภาวะสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงและผู้เข้าร่วมโครงการ ๓.จัดกิจกรรมเดินบาสโลบโดยทีมอสม.แกนนำนำเดิน เวลา ๑๗.๓๐-๑๘.๓๐ น. ๔.กิจกรรมติดตามผลและประเมินภาวะสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงทุก ๑ เดือน - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้นตามเกณฑ์	- สมาชิกในชมรมบาสโลบชุมชนบ้านหัวหิน เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕๐ - ร้อยละ ๖๐ ของสมาชิกในชมรมมีรอบเอวเกิน ลดลง กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานมีระดับน้ำตาลที่ปลายนิ้วอยู่ในอยู่ในระดับค่าปกติ - ร้อยละ ๗๐ ของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานมีค่าความดันโลหิตและระดับน้ำตาลปลายนิ้วอยู่ในระดับค่าปกติ	ก.พ.- เม.ย.๖๗	๘,๐๐๐	บ้านหัวหิน	ชมรม อาสาสมัคร สาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้าน หัวหิน
๙.โครงการเสริมพลังประชาชนในการคัดกรองและป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน	๑. เพื่อให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ๒. เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการคัดกรองสุขภาพและพบความผิดปกติ ได้รับการส่งต่อเพื่อตรวจวินิจฉัยยืนยันและรับการรักษาอย่างถูกต้อง	๑.ประชากรในชุมชนหมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ -กลุ่มอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป จำนวน ๓๘๖ คน	๑.อบรมความรู้ทักษะการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและ โรคความดันโลหิตสูง (โดยเจ้าหน้าที่) แก่ อสม./แกนนำสุขภาพ จำนวน ๔๐ คน ๒.ตรวจการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ประชากร ๓๕ ปีขึ้นไป (หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ จำนวน ๓๘๖ คน)	๑.ร้อยละ ๙๐ ของประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ๒.ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนกลุ่มผู้สงสัยเป็นโรคได้รับการส่งต่อเพื่อตรวจยืนยันและรับการรักษา	พ.ย.๖๖- ก.ย.๖๗	๑๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๗	ชมรม อสม. ม.๗

ประเภทที่ ๒ แผนงานสนับสนุนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน หน่วยงานอื่น

โครงการ/แผนงาน	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	ตัวชี้วัดการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
๑๐.โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ ปี ๒๕๖๗	๑. เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีการออกกำลังกายและมีความรู้ความเข้าใจในการออกกำลังกาย โดยใช้หลัก ๓ สุข สุขกาย สุขใจ สุขภาพดี ๒. เพื่อให้ประชาชนในชุมชน มีการออกกำลังกาย และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง และครอบครัวอย่างต่อเนื่อง	ประชาชนในชุมชนหมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ จำนวน ๕๕ คน	๑.ชี้แจงการดำเนินการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ๒.ประเมินภาวะสุขภาพผู้เข้าร่วมโครงการ ๓.ให้ความรู้ เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้หลัก ๓ อ. ๒ ส.แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ความรู้ เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการออกกำลังกาย และการป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย ๔.จัดกิจกรรมเต้นบาสโลบ สาธิตการเต้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการดู และนัดสมาชิกในชมรมมาร่วมกิจกรรมอย่างน้อยสัปดาห์ละ๓ครั้ง	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการออกกำลังกายเพิ่มขึ้น และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ มีรอบเอวลดลง	พ.ย. ๖๖ – ก.ย.๖๗	๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่	ชมรม อสม. หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่
๑๑. โครงการบ้านใหม่ สะอาด ปลอดภัย ปลอดภัยโรคติดต่อในชุมชน	๑ เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน ๒ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกฯ ๓ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร	ประชาชน หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ จำนวน ๕๐ คน เป็นสมาชิก ธนาคารขยะ	- กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร - กิจกรรมรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ - กิจกรรมรับซื้อ – ขาย ขยะ	๑ร้อยละ ๘๐ ของปริมาณขยะในชุมชนลดลง ๒ร้อยละ๙๐ ของสมาชิกมีกิจกรรมการรับซื้อ และขายอย่างต่อเนื่อง ๓ร้อยละ ๙๐ ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการขยะ	พฤศจิกายน ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่	ชมรม อสม. หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่

ประเภทที่ ๒ แผนงานสนับสนุนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน หน่วยงานอื่น

โครงการ/แผนงาน	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	ตัวชี้วัดการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
๑๒.โครงการอบรม แกนนำการออก กำลังกาย ลดพุง ลดโรค เพื่อสุขภาพ ชุมชนบ้านโตะบัน	๑. เพื่อให้ประชาชน บ้านโตะบันมีร่างกาย แข็งแรงและสุขภาพจิต ที่ดี ลดภาวะการ เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ๒. เพื่อให้สมาชิกใน ชมรมมีดัชนีมวลกาย ลดลง	ประชากร หมู่ ที่ ๘ บ้านโตะ บัน จำนวน ๖๐ คน	อบรมให้ความรู้แก่นำการออก กำลังกาย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดย ใช้หลัก ๓ อ ๒ ส - ประเมินพฤติกรรมสุขภาพและการ รับประทานอาหาร (ก่อนเข้าร่วม โครงการ) - ออกกำลังกายด้วยการเดินบาสโลบ เป็นประจำทุกวัน - ประเมินพฤติกรรมสุขภาพและการ รับประทานอาหาร (หลังเข้าร่วม โครงการ) - ประเมินดัชนีมวลกายทุก ๑ เดือน	- ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนบ้านโตะบันที่เข้า ร่วมโครงการมีสุขภาพ แข็งแรง - สมาชิกในชมรมที่เป็นเพศ ชายมีรอบเอวไม่เกิน ๙๐ เซนติเมตร และเพศหญิงมี รอบเอวเกิน ๘๐ เซนติเมตร	พ.ค. - ก.ย.๖๗	๘,๐๐๐	บ้านโตะบัน	ชมรม อาสาสมัคร สาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้าน โตะบัน
๑๓.โครงการปลอด โรค ปลอดภัย ห่างไกลโรคติดต่อ	๑.เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแลเฝ้า ระวังป้องกันตนเองเรื่อง โรคติดต่อ ๒.เพื่อให้ครู/บุคลากร และผู้ปกครองได้มีความรู้ ความเข้าใจตลอดจนนำ ทักษะที่จำเป็นมาใช้ในการ ดำรงชีวิตและนำแนวทาง ดังกล่าวไปใช้ป้องกัน ควบคุมโรคที่เกิดกับตัว นักเรียนได้อย่างถูกต้อง	ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้ดูแลนักเรียน ครู และพี่เลี้ยง ประจำอำเภอ จำนวน ๒๐ คน	กิจกรรมบรรยายให้ความรู้พร้อมสื่อ ประกอบ เกี่ยวกับ โรคมือ เท้า ปาก ไวรัส RSV โรคไข้หวัดใหญ่ และโรค ไข้เลือดออก	๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจตลอดจนนำทักษะ ที่จำเป็นมาใช้ในการดำรงชีวิต และนำแนวทางดังกล่าวไปใช้ ป้องกันควบคุมโรคที่เกิดกับตัว นักเรียนได้อย่างถูกต้องร้อยละ ๘๐ ๒ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก ไวรัส RSV โรคไข้หวัดใหญ่ และโรค ไข้เลือดออกร้อยละ ๘๐	ก.พ.๖๗	๖,๑๖๐	หน่วย บริการสี่กา	ศูนย์ การศึกษา พิเศษ เขต การศึกษา ๔ จังหวัดตรัง

ประเภทที่ ๒ แผนงานสนับสนุนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน หน่วยงานอื่น

โครงการ/แผนงาน	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	ตัวชี้วัดการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
๑๔. โครงการรวมใจผู้สูงอายุตำบลบ่อหิน มีสุขภาพและความ เป็นอยู่ที่ดี มีอายุยืนยาว	๑ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุตำบลบ่อหิน ๒ เพื่อส่งเสริมให้ ผู้สูงอายุมีการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ และการอยู่ดีมีสุข ๓ เพื่อให้ผู้สูงอายุตำบลบ่อหินมีสุขภาพอนามัยที่พึงประสงค์ สามารถดูแลตนเองได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีอายุยืนยาว	สมาชิกในชมรมผู้สูงอายุตำบลบ่อหิน จำนวน ๑๓๐ คน	๑.วางแผนการดำเนินโครงการร่วมกับ คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุคณะที่ปรึกษาชมรมผู้สูงอายุตำบลบ่อหิน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ๒.จัดโครงการรวมใจผู้สูงอายุตำบลบ่อหินมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี มีอายุยืนยาวดี	-ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ่อหินมีกิจกรรมต่อเนื่องในการส่งเสริมสุขภาพ -ร้อยละ ๗๐ สูงอายุมีสุขภาพอนามัยที่พึงประสงค์ สามารถดูแลตนเองได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีอายุยืนยาว -ร้อยละ ๘๐ ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ด้านสุขภาพกาย ใจ และการอยู่ดีมีสุขเพิ่มขึ้น	ม.ค.- ก.ย.๒๕๖๗	๓๕,๐๐๐	ตำบลบ่อหิน	คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลบ่อหิน

แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดตรัง

.....

ประเภทที่ ๓ แผนงานสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. โครงการโภชนาการ สมวัยสำหรับเด็กเล็ก	๑. เพื่อลดปัญหาภาวะทุโภชนาการของเด็กนักเรียน ๒. เพื่อให้เด็กนักเรียนมีพัฒนาการทางร่างกายและสมองเจริญเติบโตสมวัย ๓. เพื่อให้ผู้ปกครองของเด็กมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโภชนาการในเด็กแรกเกิด - ๖ ปี ๔. เพื่อให้ผู้ประกอบอาหารกลางวัน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโภชนาการในเด็กแรกเกิด - ๖ ปี	๑. ผู้ปกครอง จำนวน ๑๖ คน ๒. เด็กนักเรียน จำนวน ๑๖ คน ๓. ครู จำนวน ๒ คน ๔. ผู้ประกอบ อาหาร จำนวน ๑ คน	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการในเด็กแรกเกิด - ๖ ปี	๑. ปัญหาภาวะทุโภชนาการของเด็กนักเรียนลดลง ๒. เด็กนักเรียนมีพัฒนาการทางร่างกายและสมองเจริญเติบโตสมวัย ๓. ผู้ปกครองของเด็กมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโภชนาการในเด็กแรกเกิด - ๖ ปี ๔. ผู้ประกอบอาหารกลางวัน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการในเด็กแรกเกิด - ๖ ปี	มี.ค. - ก.ย. ๖๗	๒,๔๐๐	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านพรุจูด	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านพรุจูด
๒. โครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปลอดโรค	๑. เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กสามารถป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒. เพื่อให้ ครูผู้ดูแลเด็ก นักเรียน และผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ เกี่ยวกับโรคติดต่อ ๓. เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคติดต่อต่างๆ ที่ส่งผลต่อพัฒนาการมีสุขภาพที่ดี	๑. ผู้ปกครอง จำนวน ๑๖ คน ๒. เด็กนักเรียน จำนวน ๑๖ คน ๓. ครู จำนวน ๒ คน	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑. ครูผู้ดูแลเด็กสามารถป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒. ครูผู้ดูแลเด็ก นักเรียน และผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพ เกี่ยวกับ โรคติดต่อ ๓. ลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ และ โรคติดต่อต่างๆ ที่ส่งผลต่อพัฒนาการ มีสุขภาพที่ดี	มี.ค. - ก.ย. ๖๗	๒,๖๐๐	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านพรุจูด	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านพรุจูด

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓. โครงการ หนุน้อยฟันสวย	๑. เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันอย่างถูกวิธี ๒. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีทัศนคติที่ดีมีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปากและโภชนาการ ที่ถูกต้อง ๓. เพื่อช่วยลดการเกิดปัญหาโรคฟันผุในเด็ก	๑. ผู้ปกครองจำนวน ๑๖ คน ๒. เด็กนักเรียนจำนวน ๑๖ คน ๓. ครูจำนวน ๒ คน	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน	๑. เด็ก ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก มีความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากและการแปรงฟันได้อย่างถูกวิธี ๒. ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองมีความรู้ ในการดูแลเด็ก เกี่ยวกับการทำความสะอาด ช่องปากและการให้โภชนาการ ที่ถูกต้องตามวัย ๓. ลดปัญหาในช่องปาก(ฟันผุ) ของเด็ก	มี.ค. - ก.ย. ๖๗	๒,๒๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุจูด	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุจูด
๔. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในการใช้รถจักรยานยนต์ รับส่ง เด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑. เพื่อส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและได้มาตรฐาน ขณะเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ ๒. เพื่อส่งเสริมให้ครูและผู้ปกครองได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยจราจร รวมถึงการมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน	๑. ผู้ปกครองจำนวน ๑๖ คน ๒. เด็กนักเรียนจำนวน ๑๖ คน ๓. ครูจำนวน ๒ คน	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนในการใช้รถจักรยานยนต์รับ-ส่งเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑. นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุจูด สวมหมวกนิรภัยและได้มาตรฐาน ๒. ครูและผู้ปกครองได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยจราจร และการใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัย	มี.ค. - ก.ย.๖๗	๖,๒๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุจูด	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุจูด
๕.โครงการโภชนาการสมวัย	เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายและสมองเจริญเติบโตตามวัยและลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็ก	จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กผู้ปกครองและผู้ประกอบอาหารด้านโภชนาการอาหารปีการศึกษาละ๑ ครั้ง	๑.ให้ความรู้แก่เด็กผู้ปกครองและผู้ประกอบอาหารด้านโภชนาการอาหาร	นักเรียนมีพัฒนาการด้านต่างๆและสมองเจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย	มี.ค-ก.ย ๖๗	๒,๗๐๐	ศพด.บ้านดู่หูน	ศพด.บ้านดู่หูน

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๖.โครงการหนุนน้อย ฟันสวย	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก นักเรียนมีสุขภาพฟันที่ แข็งแรง และมีสุขนิสัย ที่ดีในการแปรงฟัน	จัดอบรมให้ความรู้ แก่เด็กและ ผู้ปกครอง ด้านการ ดูแลสุขภาพฟัน ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง	๑. จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก และผู้ปกครอง ด้านการดูแล สุขภาพฟัน	๑. ร้อยละของเด็กนักเรียน อายุ ๓-๕ ปี ๒. ร้อยละผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจในการดูแล สุขภาพฟัน	มี.ค-ก.ย ๖๗	๓,๐๐๐	ศพด. บ้านดุกุน	ศพด. บ้านดุกุน
๗.โครงการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กปลอด โรค	๑. เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กสาม ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ๒. เพื่อให้ ครูผู้ดูแลเด็ก นักเรียน และผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจใน การดูแลสุขภาพ เกี่ยวกับโรคติดต่อ	จัดอบรมให้ความรู้ แก่เด็กนักเรียนและ ผู้ปกครองปี การศึกษาละ ๑ ครั้ง	๑. จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ในช่องปากของเด็ก ๒. ฝึกทักษะในการดูแลเด็ก เกี่ยวกับการทำความสะอาด ช่องปากและการให้ โภชนาการที่ถูกต้องตามวัย	๑. ร้อยละของเด็กนักเรียน อายุ ๓-๕ ปี ๒. ร้อยละผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจในการดูแล สุขภาพ เกี่ยวกับโรคติดต่อที่พบ บ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	มี.ค-ก.ย ๖๗	๓,๔๐๐	ศพด. บ้านดุกุน	ศพด. บ้านดุกุน
๘.โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านความ ปลอดภัยทางถนนใน การใช้ รถจักรยานยนต์รับ- ส่งเด็กปฐมวัยในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๑. เพื่อส่งเสริมให้ครู เด็ก นักเรียนและผู้ปกครองมี วินัยจราจร รวมถึงการมี จิตสำนึกที่ดีในการใช้รถ ใช้ถนน	จัดอบรมให้ความรู้ แก่เด็กนักเรียนและ ผู้ปกครองปี การศึกษาละ ๑ ครั้ง	๑. ให้ความรู้ด้านความ ปลอดภัยทางถนนในการใช้ รถจักรยานยนต์รับ-ส่งเด็ก ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒. ให้ความรู้ความเข้าใจในการ ใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและ ปลอดภัย ๓. ให้ความรู้เรื่องการสวม หมวกนิรภัยที่ถูกวิธีให้กับเด็ก และผู้ปกครอง	๑. ร้อยละของเด็กนักเรียน อายุ ๓-๕ ปี ๒. ร้อยละของผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยทาง ถนนในการใช้รถจักรยานยนต์รับ- ส่งเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	มี.ค-ก.ย ๖๗	๖,๒๐๐	ศพด. บ้านดุกุน	ศพด. บ้านดุกุน

แผนงาน/ โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๙.โครงการ ฝึกอบรมให้ ความรู้ด้านความ ปลอดภัยทางถนน ในการใช้ รถจักรยานยนต์ รับ-ส่งเด็ก ปฐมวัยในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๑.เพื่อส่งเสริมให้ครู เด็กนักเรียน และผู้ปกครองมีวินัยจราจร รวมถึงการมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้ รถใช้ถนน	จัดอบรมให้ ความรู้แก่เด็ก นักเรียนและ ผู้ปกครองปี การศึกษาละ ๑ ครั้ง	๑.ให้ความรู้ด้านความ ปลอดภัยทางถนนในการใช้ รถจักรยานยนต์รับ-ส่งเด็ก ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒.ให้ความรู้ความเข้าใจในการ ใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและ ปลอดภัย ๓.ให้ความรู้เรื่องการสวมหมวก นิรภัยที่ถูกวิธีให้กับเด็กและ ผู้ปกครอง	๑.ร้อยละของเด็กนักเรียน อายุ ๓-๕ ปี ๒.ร้อยละของผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยทาง ถนนในการใช้รถจักรยานยนต์รับ-ส่ง เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	มี.ค-ก.ย ๖๗	๘,๐๐๐	ศพด.บ้าน ไสตันวา หมู่ที่ ๔	ศพด.บ้าน ไสตันวา
๑๐.โครงการหนูน้อยฟันสวย	๑.เพื่อให้เด็ก ผู้ปกครอง มีความรู้ในการดูแลสุขภาพ ช่องปากและการแปรงฟันได้ อย่างถูกวิธี ๒.เพื่อให้ความรู้ และฝึกทักษะใน การดูแลเด็ก เกี่ยวกับการทำความ สะอาดช่องปากและการให้ โภชนาการที่ถูกต้องตามวัย ๓.เพื่อลดปัญหาในช่องปาก(ฟันผุ) ของเด็ก	จัดอบรมให้ ความรู้แก่เด็ก นักเรียนและ ผู้ปกครองปี การศึกษาละ ๑ ครั้ง	๑.จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพใน ช่องปากของเด็ก ๒.ฝึกทักษะในการดูแลเด็ก เกี่ยวกับการทำความสะอาดช่อง ปากและการให้โภชนาการที่ ถูกต้องตามวัย	๑.ร้อยละของเด็กนักเรียน อายุ ๓-๕ ปี ๒.ร้อยละผู้ปกครอง มีความรู้ในการ ดูแลสุขภาพ ช่องปากและการ แปรงฟันได้ อย่างถูกวิธี	มี.ค-ก.ย ๖๗	๓,๒๐๐	ศพด.บ้าน ไสตันวา หมู่ที่ ๔	ศพด.บ้าน ไสตันวา
๑๑.โครงการ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กปลอดโรค	๑.เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กสามารถป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒.เพื่อให้ ครูผู้ดูแลเด็ก นักเรียน และผู้ปกครองมีความรู้ความ เข้าใจในการดูแลสุขภาพ เกี่ยวกับ โรคติดต่อ	จัดอบรมให้ ความรู้แก่เด็ก นักเรียนและ ผู้ปกครองปี การศึกษาละ ๑ ครั้ง	๑.จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพใน ช่องปากของเด็ก ๒.ฝึกทักษะในการดูแลเด็ก เกี่ยวกับการทำความสะอาดช่อง ปากและการให้โภชนาการที่ ถูกต้องตามวัย	๑.ร้อยละของเด็กนักเรียน อายุ ๓-๕ ปี ๒.ร้อยละผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจในการดูแล สุขภาพ เกี่ยวกับโรคติดต่อที่พบบ่อย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	มี.ค-ก.ย ๖๗	๓,๙๒๐	ศพด.บ้าน ไสตันวา หมู่ที่ ๔	ศพด.บ้าน ไสตันวา

แผนงาน/ โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑๒.โครงการ โภชนาการสมวัย สำหรับเด็กเล็ก	๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมี พัฒนาการทางร่างกายและสมอง เจริญเติบโตสมวัย ๒. เพื่อให้ผู้ปกครองของเด็กและผู้ ประกอบอาหารมีความรู้ ความ เข้าใจ ถึงภาวะโภชนาการในเด็ก แรกเกิด - ๖ ปี	จัดอบรมให้ ความรู้แก่เด็ก นักเรียน ผู้ปกครองและ ผู้ประกอบ อาหาร ปี การศึกษาละ ๑ ครั้ง	๑. จัดอบรมให้ความรู้ แก่ นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้ ประกอบอาหาร เรื่อง ความสำคัญของการบริโภค อาหารที่ถูกต้องตามหลัก โภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน ๒. ฝึกทักษะในการดูแลเด็ก เกี่ยวกับการทำความสะอาดช่อง ปากและการให้โภชนาการที่ ถูกต้องตามวัย	๑. ร้อยละของเด็กนักเรียน อายุ ๓-๕ ปี ๒. ร้อยละผู้ปกครอง และผู้ประกอบอาหารมีความรู้ความ เข้าใจในเรื่องความสำคัญของการ บริโภคอาหารที่ถูกต้องตามหลัก โภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน	มี.ค-ก.ย ๖๗	๓,๒๐๐	ศพด.บ้าน ไสตันวา หมู่ที่ ๔	ศพด.บ้าน ไสตันวา
๑๓.โครงการ ฝึกอบรมให้ ความรู้ด้านความ ปลอดภัยทาง ถนนในการใช้ รถจักรยานยนต์ รับ ส่ง เด็ก ปฐมวัย ในศูนย์ พัฒนา เด็กเล็ก	๑. เพื่อส่งเสริมการสวมหมวก นิรภัยและได้มาตรฐาน ขณะ เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ ๒. เพื่อส่งเสริมให้ครูและ ผู้ปกครองได้รับความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัย จราจร รวมถึงการมีจิตสำนึกที่ดี ในการใช้รถใช้ถนน	๑. ผู้ปกครอง จำนวน ๒๓ คน ๒. เด็กนักเรียน จำนวน ๒๓ คน ๓. ครู จำนวน ๒ คน	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ความปลอดภัยทางถนนในการ ใช้รถจักรยานยนต์รับ-ส่งเด็ก ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑. นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ ออกสวมหมวกนิรภัยและได้มาตรฐาน ๒. ครูและผู้ปกครองได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัย จราจร และการใช้รถใช้ถนนให้ ปลอดภัย	มี.ค. - ก.ย. ๖๗	๖,๙๐๐	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านไร่ออก หมู่ที่ ๕	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านไร่ออก

แผนงาน/ โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑๔. โครงการ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ปลอดภัย	๑. เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กสามารถ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่ พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒. เพื่อให้ ครูผู้ดูแลเด็ก นักเรียน และผู้ปกครองมีความรู้ความ เข้าใจในการดูแลสุขภาพ เกี่ยวกับ โรคติดต่อ ๓. เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยด้วย โรกระบบทางเดินหายใจ และ โรคติดต่อต่างๆ ที่ส่งผลต่อ พัฒนาการ มีสุขภาพที่ดี	๑. ผู้ปกครอง จำนวน ๒๓ คน ๒. เด็กนักเรียน จำนวน ๒๓ คน ๓. ครู จำนวน ๒ คน	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑. ครูผู้ดูแลเด็กสามารถป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๒.ครูผู้ดูแลเด็ก นักเรียน และ ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจ ในการ ดูแลสุขภาพ เกี่ยวกับ โรคติดต่อ ๓. ลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรค ระบบทางเดินหายใจ และ โรคติดต่อ ต่างๆ ที่ส่งผลต่อพัฒนาการ มีสุขภาพ ที่ดี	มี.ค. - ก.ย. ๖๗	๓,๕๐๐	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านไร่ออก หมู่ที่ ๕	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านไร่ออก
๑๕. โครงการ หนูน้อยฟันสวย	๑.เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับ การดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน อย่าง ถูกวิธี ๒.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีทัศนคติ ที่ดี มีความรู้และทักษะในการ ดูแลสุขภาพช่องปากและ โภชนาการ ที่ถูกต้อง ๓.เพื่อช่วยลดการเกิดปัญหา โรคฟันผุในเด็ก	๑. ผู้ปกครอง จำนวน ๒๓ คน ๒. เด็กนักเรียน จำนวน ๒๓ คน ๓. ครู จำนวน ๒ คน	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน	๑.เด็ก ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก มี ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก และการแปรงฟันได้อย่างถูกวิธี ๒.ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองมีความรู้ ในการดูแลเด็ก เกี่ยวกับการทำความ สะอาด ช่องปากและการให้ โภชนาการ ที่ถูกต้องตามวัย ๓. ลดปัญหาในช่องปาก (ฟันผุ) ของเด็ก	มี.ค. - ก.ย. ๖๗	๓,๐๐๐	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านไร่ออก หมู่ที่ ๕	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านไร่ออก

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑๖. โครงการ โภชนาการสมวัย	๑. เพื่อลดปัญหาภาวะทุพ โภชนาการของเด็กนักเรียน ๒. เพื่อให้เด็กนักเรียนมี พัฒนาการทางร่างกายและสมอง เจริญเติบโตสมวัย ๓. เพื่อให้ผู้ปกครองของเด็กมี ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ โภชนาการ ในเด็กแรกเกิด - ๖ ปี ๔. เพื่อให้ผู้ประกอบอาหาร กลางวัน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโภชนาการในเด็กแรกเกิด - ๖ ปี	๑. ผู้ปกครองจำนวน ๒๓ คน ๒. เด็กนักเรียนจำนวน ๒๓ คน ๓. ครู จำนวน ๒ คน ๔. ผู้ประกอบอาหาร จำนวน ๑ คน	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ โภชนาการ ในเด็กแรกเกิด - ๖ ปี	๑. ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ของเด็กนักเรียนลดลง ๒. เด็กนักเรียนมีพัฒนาการ ทางร่างกายและสมอง เจริญเติบโตสมวัย ๓. ผู้ปกครองของเด็กมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ โภชนาการ ในเด็กแรกเกิด - ๖ ปี ๔. ผู้ประกอบอาหารกลางวัน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ โภชนาการในเด็กแรกเกิด - ๖ ปี	มี.ค. - ก.ย. ๖๗	๒,๙๐๐	ศพด. บ้านไร่ออก หมู่ที่ ๕	ศพด. บ้านไร่ออก
๑๗.โครงการศูนย์ พัฒนา เด็กเล็กปลอดโรค	เพื่ออบรมให้ความรู้แก่เด็กและ ผู้ปกครอง เกี่ยวกับโรคติดต่อใน เด็ก	จัดอบรมให้ความรู้แก่ เด็กผู้ปกครอง ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง	๑. ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การเฝ้าระวังโรคติดต่อในเด็ก ๒. จัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ ในเด็กปฐมวัย เช่น โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙) โรคมือเท้าปาก โรค อุจจาระร่วงเฉียบพลัน และ โรคเหา โรคตาแดง โรค ไข้เลือดออก	๑. ร้อยละของเด็กอายุ ๓-๕ ปี ๒. ร้อยละของผู้ปกครองมี ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อใน เด็ก	มี.ค.- ก.ย. ๖๗	๔,๐๐๐	ศพด.บ้าน หัวหิน หมู่ที่ ๘	ศพด.บ้าน หัวหิน

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑๘.โครงการหนูน้อย ฟันสวย	เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ เด็กและผู้ปกครอง เกี่ยวกับทันต สุขภาพช่องปากและฟัน สุขอนามัยที่ดีในการดูแลรักษา ปาก และฟัน	จัดอบรมให้ความรู้แก่ เด็ก ผู้ปกครอง ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง	๑.ให้ความรู้เกี่ยวกับฟันผุและ เหงือกอักเสบ แก่ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง	๑.ร้อยละของเด็กอายุ ๓-๕ ปี ๒.ร้อยละของผู้ปกครองมี ความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพ ช่องปากและฟันสุขอนามัยที่ดี ในการดูแลรักษาปากและฟัน	มี.ค.- ก.ย. ๖๗	๔,๐๐๐	ศพด.บ้าน หัวหิน หมู่ที่ ๘	ศพด.บ้าน หัวหิน
๑๙.โครงการ โภชนาการสมวัย	เพื่ออบรมให้ความรู้แก่เด็กและ ผู้ปกครอง เกี่ยวกับการป้องกัน ภาวะทุพโภชนาการ	จัดอบรมให้ความรู้แก่ เด็ก ผู้ปกครอง และผู้ประกอบอาหาร ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง	๑.จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ แก่นักเรียนผู้ปกครองนักเรียน ผู้ประกอบอาหาร และครู ผู้ดูแลเด็ก เรื่องความสำคัญ ของการบริโภคอาหารที่ ถูกต้องตามหลักโภชนาการใน เด็กก่อนวัยเรียน	๑.ร้อยละของเด็กอายุ ๓-๕ ปี ๒.ร้อยละของผู้ปกครองมี ความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการ ป้องกันภาวะทุพโภชนาการ ความสำคัญของการบริโภค อาหารที่ถูกต้องตามหลัก โภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน	มี.ค.- ก.ย. ๖๗	๔,๐๐๐	ศพด. บ้านหัวหิน หมู่ที่ ๘	ศพด. บ้านหัวหิน
๒๐.โครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านความปลอดภัย ทางถนนในการใช้ รถจักรยานยนต์ รับ- ส่ง เด็กปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและ ผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นผู้มีวินัยจราจร และเด็กทุกคน ต้องสวมหมวกนิรภัย	จัดอบรมให้ความรู้แก่ เด็กผู้ปกครอง ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง	๑.จัดอบรมโครงการฝึกอบรม ให้ความปลอดภัยทางถนนใน การใช้รถจักรยานยนต์ รับ-ส่ง เด็กปฐมวัยในศพด. ๒.ให้ความรู้เกี่ยวกับความ เข้าใจในด้านการใช้รถใช้ถนน อย่างถูกต้องและปลอดภัย และให้ผู้ปกครองเด็กรู้จัก สัญญาณไฟจราจรและป้าย จราจร ๓. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ วิธีการสวมหมวกนิรภัยที่ถูกวิธี ให้กับผู้ปกครองและเด็ก	๑.ร้อยละของเด็กอายุ ๓-๕ ปี ๒.ร้อยละของผู้ปกครองมี ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย ทางถนนในการใช้ รถจักรยานยนต์ รับ-ส่ง เด็ก ปฐมวัยในศพด.	มี.ค.- ก.ย. ๖๗	๖,๐๐๐	ศพด. บ้านหัวหิน หมู่ที่ ๘	ศพด. บ้านหัวหิน

แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ประเภทที่ ๔ แผนงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน	๑. เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการ หรือกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ กองทุน LTC ๒. เพื่อพิจารณาออกระเบียบที่จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนฯ/กองทุน LTC ๓. เพื่อกำกับดูแลการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนฯ/กองทุน LTC ๔. เพื่อสนับสนุนดูแลให้หน่วยงานหรือกลุ่มองค์กรที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานโครงการที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ๕. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รายงานการรับเงินและเงินคงเหลือของกองทุนฯ/กองทุน LTC ๖. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของกองทุนฯ/กองทุน LTC ให้มีประสิทธิภาพ	- คณะกรรมการกองทุนฯ อสม. ผู้นำชุมชน และประชาชน จำนวน ๙๐ คน -คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ	๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการและตัวแทนชุมชนจัดทำแผนกองทุนฯ ๒.ประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนและการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริหารกองทุน ๓.จัดซื้อ และซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ของกองทุน ๔. ศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุน	๑ ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ ๙๐ ๒ คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ ๑๐๐ ๓ การบริหารกองทุนมีประสิทธิภาพร้อยละ ๑๐๐ ๔.คณะกรรมการกองทุนมีความรู้ในการบริหารกองทุนเพิ่มขึ้น ร้อยละ๙๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๗๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบลบ่อหิน	คณะกรรมการบริหารกองทุน

แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ประเภทที่ ๕ สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.โครงการป้องกันโรคระบาดหรือเกิดภัยพิบัติในพื้นที่	เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดในตำบล	ประชาชนในตำบลบ่อหิน	ป้องกันโรคระบาดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลบ่อหิน	หมู่บ้านได้รับการป้องกันจากการเกิดโรคระบาดในพื้นที่	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑๐,๐๐๐	ตำบลบ่อหิน	อบต.บ่อหิน

ประเภทที่ ๖ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการบริการสาธารณสุขตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.โครงการผ้าอ้อมสำเร็จรูปเพื่อการดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง	๑.เพื่อให้บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (ADL ≤ ๖) และผู้มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือกเพิ่มเติมตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (ADL ≤ ๖) และผู้มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ในเขตพื้นที่ อบต.บ่อหิน	<u>กิจกรรมที่ ๑</u> สำรวจบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (ADL ≤ ๖) และผู้มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ในเขต หมู่ ๑, ๒, ๓, ๖, ๘, ๘๙ ตำบลบ่อหิน <u>กิจกรรมที่ ๒</u> ให้ความรู้ในการเปลี่ยนผ้าอ้อมที่ถูกต้อง รวมทั้งวิธีการกำจัดผ้าอ้อมที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธีแก่ผู้ดูแล/care giver/อสม. <u>กิจกรรมที่ ๓</u> จัดซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือกให้แก่บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (ADL ≤ ๖) และผู้มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ในเขตหมู่ ๑, ๒, ๓, ๖, ๘, ๘๙ ตำบลบ่อหินจำนวน ๓ ชั้น/คน/วัน เป็นเวลา ๙๐ วัน	๑.ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ๒.ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ ตามหลักสูตร	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๕,๐๐๐	เขตพื้นที่ อบต.บ่อหิน	ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลบ่อหิน